



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข ครั้งที่ 2/2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในระดับตำบล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ,แผนพัฒนาระดับเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) , ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก แนวทางการพัฒนาหลายๆ แนวทางอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความผาสุก ความสงบและปลอดภัย รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตามแนวนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

.....

สารบัญ

	หน้า
❖ ส่วนที่ 1 บทนำ	1
❖ ส่วนที่ 2 ปัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 2/2560	3

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แก้ไข ครั้งที่ 2/2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2559 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความสำคัญที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งสามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2560 เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย สามารถนำปัญหา และความต้องการ ของประชาชนไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

1. รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 2/2560

มีจำนวน 10 โครงการ เพื่อนำไปใช้ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(แบบ ผ.01) ดำเนินการเอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขแผนงานเป็นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร

1. โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก้ไขแผนงานเป็นแผนงานสาธารณสุข
2. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แก้ไขแผนงานเป็นแผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(แบบ ผ.01) ดำเนินการเอง

แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู้สังคมที่ยั่งยืน แก้ไขแผนงานเป็นแผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบ ผ.01) ดำเนินการเอง

แผนงานสาธารณสุข

1. โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ สู้สังคมที่ยั่งยืน *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานการเกษตร*
2. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหนองบัวเหนือ *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานเคหะและชุมชน*
3. โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนตำบลหนองบัวเหนือ *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานเคหะและชุมชน*
4. โครงการอบรมให้ความรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานเคหะและชุมชน*
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลหนองบัวเหนือ *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานการเกษตร*

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แบบ ผ.01) ดำเนินการเอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

1. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ *แก้ไขแผนงานเป็น แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน*

ส่วนที่ 2

บัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ครั้งที่ 2/2560

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไขใหม่)	เหตุผล การแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน บริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานบริหารงานทั่วไป เปลี่ยนเป็นแผนงาน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน การเกษตร โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญใน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน สาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้ความสำคัญใน การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานการเกษตร เปลี่ยนเป็นแผนงาน แผนงานสาธารณสุข
3	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน การเกษตร โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แผนงาน สาธารณสุข โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในสุนัขและแมว	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แผนงานการเกษตร เปลี่ยนเป็นแผนงาน แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไขใหม่)	เหตุผล การแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน การเกษตร โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานการเกษตร</i>
5	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลหนองบัวเหนือ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน เคหะและชุมชน โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลหนองบัวเหนือ	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานเคหะและชุมชน</i>
6	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชน ตำบลหนองบัวเหนือ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน เคหะและชุมชน โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชน ตำบล หนองบัวเหนือ	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานเคหะและชุมชน</i>

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แก้ไขใหม่)	เหตุผล การแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
7	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข โครงการอบรมให้ความรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงาน เคหะและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานเคหะและชุมชน</i>
8	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน สาธารณสุข โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล หนองบัวเหนือ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แผนงาน <i>การเกษตร</i> โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล หนองบัวเหนือ	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานสาธารณสุข เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานการเกษตร</i>
9	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี แผนงาน บริหารงานทั่วไป โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก ชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี แผนงาน <i>สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</i> โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงาน ที่ดำเนินการจริง	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	แผนงานบริหารงานทั่วไป เปลี่ยนเป็นแผนงาน <i>แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน</i>



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเชาวลิต เมืองสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ